

สข. เตรียมความพร้อมโรงเรียนเอกชนในการใช้แท็บเล็ต

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ ศึกษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปใช้ในโรงเรียนเอกชน ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) นายกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน ผู้บริหารและข้าราชการ สข. จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๖ คน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาโดย ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน ในการให้นักเรียนชั้น ป.๑ และ ม.๑ ได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการพัฒนาการเรียนรู้อันดีของทุกคน

นายชาญวิทย์ กล่าวว่ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช) ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet PC per Child) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนนอกเหนือจากตำราปกติ และเด็กสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการได้ทั้งกับคุณครูและเพื่อนๆ ซึ่งผู้ปกครองก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆพร้อมกับลูกหลาน ซึ่งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับโรงเรียนเอกชน สข. จะจัดสรรให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.๑ จำนวน ๑๘๓,๓๔๐ คน โดยในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในโรงเรียนเอกชน เบื้องต้น สข.จะดำเนินการจัดอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับครูโรงเรียนเอกชนที่สอนในระดับชั้น ป.๑ ก่อน ซึ่งจะดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดอบรมให้กับครูทั่วประเทศ ทั้งครูโรงเรียนรัฐบาลและครูโรงเรียนเอกชนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทุกเขต ช่วยควบคุมและดูแลให้ครูโรงเรียนเอกชนได้เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ทั้งนี้ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนทาง สข.จะดำเนินการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้ในโอกาสต่อไป

“สข. ได้ดำเนินการร่างระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในการดำเนินการ รวมทั้งหากเกิดกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสูญหายหรือชำรุด โรงเรียนสละสิทธิ์ ผู้ปกครองไม่รับ ฯลฯ เครื่องที่เหลือก็จะเป็นเครื่องสำรองโดยจะเก็บไว้ที่ สพป. และหากโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องไม่เพียงพอหรือเครื่องชำรุดก็ให้โรงเรียนสามารถแจ้งความจำนงเบิกเครื่องสำรองได้ที่ สพป. นอกจากนี้ สข. กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานการดำเนินงานโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของ สข. เพื่อเป็นศูนย์บริการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแก้ไขปัญหาให้แก่โรงเรียนเอกชน ครู และผู้ปกครอง ในเรื่องของการดำเนินการโครงการดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งทาง สข. คาดว่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีอีกทางหนึ่ง” เลขาธิการ กช. กล่าว